



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการของสถาบัน ภายใต้โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๖ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบันในตำแหน่งข้างต้นตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๑. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จะประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ยืนยันการเข้ารับการคัดเลือก ผ่านทางอีเมล hr@mail.narit.or.th ตั้งแต่วันที่จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ หรือผ่านระบบ ZOOM ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการสัมภาษณ์ดังนี้

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (UX/UI Developer)

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer)

๒. การประกาศผลการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑-๒๖๘ ต่อ ๒๘๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศรัณย์ โปษยะจินดา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst)

ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (UX/UI Developer)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวกนกวรรณ ปัญญากุล
๒	ว่าที่ร้อยตรีชาคริต สิงคะสิง
๓	นายปฏิภาณ สาระจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นายณนวัฒน์รัตนวงษ์
๒	นายสิทธิศักดิ์ คำแพง